



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 23 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. แนะนำปลูกข้าวโพดผ่าฤดูแล้ง	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
2. กางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง แนะนำปลูกข้าวโพดไถยรายได้	ไทยรัฐ
3. กัมพูชาผลิตยางพุ่งราคาตลาดโลกงูบ	โพสต์ทูเดย์
4. 'ทชช.'ไม่จดหัวใหม่ยึดพรรคเก่า-แก้ชื่อ	มติชน (กรอบบ่าย)
5. เกษตรกรร่วมใจปลูกข้าวโพดหลังนา	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
6. 'บิ๊กฉัตร'คุมเข้มน้ำร่องรับภัยแล้ง	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7. เกษตรกรดีเด่นจ.สกลนคร แนะนำเลี้ยงปลา สร้างรายได้	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
8. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
9. ยึด2รีสอร์ทตั้งวังน้ำเขียวรุกสปก.	มติชน (กรอบบ่าย)
10. คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: ชักไม่ค่อยดี	ไทยรัฐ
11. ภาพข่าว: มอบที่ทำกิน	แนวหน้า
12. คอลัมน์: สยามรัฐผลัดใบ: ร่าง พ.ร.บ.ตีทะเบียนหมา-แมว ทำให้เกิดผลงาน 'โบแดง'...	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*



# แนะนำปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเลี้ยง

## ● เกษตรไม่หวั่นงานเข้าอ้างสอดคล้องพลังประชารัฐ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และร่วมจัดทำข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในฤดูกาลที่จะถึงในเดือนพ.ย.นี้ โดยเบื้องต้นจะสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรัง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2562 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการ

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า สถิติราคาและผลตอบแทนผลผลิตในช่วงฤดูแล้งปีที่ผ่านมา (ก.พ.-พ.ค.) พบว่าพืชใช้น้ำน้อย ได้แก่ พืชไร่ พืชผัก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรัง ดังนั้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ความขึ้น 14.5% (มี.ค.-พ.ค.) ราคา 8.42 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกษตรกรมีรายได้ 8,445 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 2,649 บาทต่อไร่

ส่วนข้าวโพดหวานทั้งเปลือก (ก.พ.-เม.ย.) ราคา 7.21 บาท รายได้ 15,652 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 8,791 บาทต่อไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน (ก.พ.-เม.ย.) ราคา 17.98 บาทต่อ กก. รายได้ 16,464 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 11,080 บาทต่อไร่ ขณะที่ข้าวนาปรัง (มี.ค.-พ.ค.) ราคา 7,830 บาทต่อตัน รายได้ 5,298 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 398 บาทต่อไร่

“จะเห็นได้ว่าพืชไร่ พืชผัก ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรังเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชไร่ พืชผัก ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะหากเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา จะได้รับซื้อโดยสหกรณ์ในพื้นที่และสมาคมอาหารสัตว์ และยังมีประกันราคารับซื้อด้วย”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว: กางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และปลูกข้าวโพดไทยรายได้

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 22190 หน้า : 9 (ซ้าย)

## กางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และปลูกข้าวโพดไทยรายได้

นางดาราศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้จัดทำข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในฤดูกาลที่จะถึงในเดือน พ.ย.นี้ เบื้องต้นจะสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรัง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2562 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการ

“จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่าสถิติราคาและผลตอบแทนผลผลิตในช่วงฤดูแล้งปีที่ผ่านมา (ก.พ.-พ.ค.) พบว่าพืชใช้น้ำน้อย ได้แก่ พืชไร่ พืชผัก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรังดังนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% (มี.ค.-พ.ค.) ราคา 8.42 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกษตรกรมีรายได้ 8.445 บาทต่อไร่ หรือมีกำไร 2,649 บาทต่อไร่ ข้าวโพดหวานทั้งเปลือก (ก.พ.-เม.ย.) ราคา 7.21 บาทต่อ กก. รายได้ 15,652 บาทต่อไร่ กำไร 8,791 บาทต่อไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน (ก.พ.-เม.ย.) ราคา 17.98 บาทต่อ กก. รายได้ 16,464 บาทต่อไร่ คิดเป็นกำไร 11,080 บาทต่อไร่ ขณะที่ข้าวนาปรัง (มี.ค.-พ.ค.) ราคา 7,830 บาทต่อตัน รายได้ 5,293 บาทต่อไร่ กำไร 398 บาทต่อไร่”

## กัมพูชาผลิตยางพุง ราคาตลาดโลกสูง

โพสต์ทูเดย์ - กัมพูชาส่งออกยางพาราเพิ่ม 22% สวนทางราคาลดลง เอกชนชี้ไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกรในประเทศ

สำนักข่าวท้องถิ่นพนมเปญโพสต์ รายงานว่า กระทรวงเกษตรกัมพูชา ระบุตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2561 กัมพูชาส่งออกยางเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายโปล สุภา อธิบดีกรมยางกระทรวงเกษตรเปิดเผยว่า ผู้ผลิตกัมพูชาได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางจำนวน 140,303 ตัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เพิ่มขึ้น 25,240 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ราคายางปรับตัวลดลง ซึ่งค่าเฉลี่ยการส่งออกยางธรรมชาติลดลง 18% โดยส่งออกอยู่ที่ราคา 1,368 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ลดลงจากราคา 1,434 ดอลลาร์ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

สำหรับการส่งออกที่มากขึ้นของกัมพูชามาจากปัจจัยการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น โดยนายโปล สุภา คาดหวังว่าราคายางพาราจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ซึ่งขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศเป็นหลัก แม้ปัจจุบันราคายางจะลดลง แต่ยังไม่กระทบอุตสาหกรรมการเกษตรในภาพรวม ซึ่งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรให้กับครอบครัว

ขณะที่ในปี 2568 กัมพูชาจะมีพื้นที่เพาะปลูกยางพารา 4.5 แสนเฮกตาร์ จากปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งสิ้น 4.27 แสนเฮกตาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรีดยางพาราได้แล้ว 2.01 แสนเฮกตาร์ ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือทางภาษี เพื่อสนับสนุนผู้ปลูกและผู้ส่งออกยางพารา

นายแมน โสเกีย ประธานสมาคมผู้พัฒนายางกัมพูชาเปิดเผยว่า ราคายางในปัจจุบันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิต

“ไม่มีทางเลือกอื่น ยางพาราต้องขายไม่ว่าราคาจะเป็นอย่างไร เนื่องจากไม่มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราในกัมพูชาซึ่งราคายางพาราไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนและสูญเสียต้นทุนค่าเสียโอกาส” นายแมน โสเกีย กล่าว ■

# 'ทชช.'ไม่จุดหัวใหม่ ยึดพรรคเก่า-แก้อื้อ

'เสธ.แมว'ชีวิธู้เลือกตั้ง  
เปรียบ'พร.'ถึงดับเพลิง  
'ป้อม'จี้กต.ลุย'แมว'จ้อ  
ท้อปยันหนูนาคุม'ชทพ.'  
ปิยบุตรเปิดศุนย์บุรีรัมย์  
'บิกป้อม'โยน กต.จี้สอ'แมว'เคลื่อนไหวการเมือง  
ถามสื่อกลับกระทบบรรยากาศเลือกตั้งหรือไม่ ย้ำ  
ตลอด 4 ปีไม่หยุดนิ่ง (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

พรรคเก่า

'บิกตู'อารมณ์ดีจูมมือ'บิกป้อม'

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่สนามหญ้าด้านหลัง  
ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ  
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำรอง  
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก  
นายกรัฐมนตรี ร่วมปลูกต้นไม้ในโอกาส "วัน  
รักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อน้อมรำลึกถึง  
พระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระศรีนคริน



รักต้นไม้ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย  
กรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พล.อ.ประวิตร วงษ์  
สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม พร้อมรอง  
นายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ร่วมปลูก  
ต้นไม้ 9 ต้น เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี  
ของชาติ ที่สนามหญ้าด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า  
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม



ทราบกรมราชชนนี โดยได้ร่วมกับปลุกต้นพะยูน รวมทั้งสิ้น 9 ต้น โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายหลังปลุกต้นไม้ นายภาได้กล่าวกับข้าราชการให้ช่วยกันปลุกต้นไม้ ต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศ ไว้เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ก่อนจูงมือ พล.อ.ประวิตร เดินอย่างอารมณ์ดีพร้อมทั้งร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและขับขานบน และกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เพลงเพราะ

### 'ประวิตร'จาก'แม่'เคลื่อนไหว

ขณะที่ พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า ส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับพรรค พปชร.อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ประเมินความเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีอะไร ขนาดนายทักษิณ

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรียังพูดถึงพรรคของเขา ถามว่าพูดแบบนั้นผิดหรือไม่ต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณา เพราะสั่ง กกต.ไม่ได้ ส่วนนายทักษิณพูดจะกระทบรยาการเลือกตั้งหรือไม่ นั่นคือคิดว่ามันเกี่ยวข้องหรือไม่ ที่เรื่องแบบนี้ไม่ถาม ต้องรอให้พูดก่อน เมื่อถามว่า ที่ผ่านการเมืองสงบไป 4 ปี ตกลงหยุดจริงหรือว่าแค่สลับ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "ถ้าสลับก็ดี สลับไปเลยก็ได้"

"ไม่มีอะไรที่อยากจะทำพูดถึงนายทักษิณ มีแต่อยากให้สื่อพูดและเขียนว่าสิ่งที่พูดและทำ กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงอย่างไร อีกทั้งวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ นายทักษิณจะเคลื่อนไหวอีกหลังได้รับเชิญไปพูดที่มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ไม่มีวันไหนหยุดเคลื่อนไหว หยุดก็หยุดไปสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวก็ออกอีก การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกี่ยวกับทุกพรรค พรรคเพื่อไทย (พท.) และพรรคตรงข้ามด้วย เพราะพูดให้กระทบกระเทือนทั้งนั้น สื่อกระทุ้ง กกต.สิ เพราะพูดแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกพรรค พรรคเขาด้วย และพรรคเราด้วย พรรคเราก็คือ พรรครัฐบาล ทั้งนี้ ยืนยันไม่เลือกตั้งเลือกแน่นอน 24 กุมภาพันธ์ 2562" พล.อ.ประวิตรกล่าว

### กกต.รับรองพรรค'รปช.'

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จตุรวิทย์ ภูมมา เลขานุการ กกต. กล่าวภายหลังการประชุม กกต.ว่า ที่ประชุม กกต. เห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองลงนามรับรองการขอจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ที่มี ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล เป็นหัวหน้าพรรค, พรรคเพื่อคนไทย ที่มีนายวิชา อินาลา เป็นหัวหน้าพรรค, พรรคสยามพัฒนา ที่มีนายบุญส่ง เกิดหล้า เป็นหัวหน้าพรรค และพรรคพลังปวงชนไทย ที่มีนายนิคม บุญวิเศษ เป็นหัวหน้าพรรค ให้เป็นพรรคการเมืองแล้ว หลังตรวจสอบแล้วว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการยื่นขอจัดตั้งพรรคครบถ้วน ซึ่งทางสำนักงาน กกต.ก็จะได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม การประชุม กกต. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กกต.ก็ได้เห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองลงนามรับรองการขอจัดตั้งพรรคเพื่อไทย ที่มีนายสิระ พิมพ์กลาง เป็นหัวหน้าพรรค และพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่มีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นหัวหน้าพรรค เป็นพรรคการเมือง และอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้ขณะนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับรองพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 รวมแล้ว 15 พรรคการเมือง คงเหลืออีก 15 พรรคการเมืองที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

### พิจารณาแบ่งเขตเสร็จ15จว.

พ.ต.อ.จตุรวิทย์กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ กกต.ได้เริ่มพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุด หลังจากที่ได้ดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3 รูปแบบต่อ 1 เขตเลือกตั้ง และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และตัวแทนพรรคการเมือง พร้อมส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้ กกต.พิจารณาเพื่อคัดเลือกโดย กกต.ได้พิจารณาไปเสร็จแล้ว

15 จังหวัด และจะเร่งพิจารณาในส่วนที่เหลือให้เสร็จก่อนจะประกาศผลการแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา โดยคาดว่าจะเสร็จได้ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ก่อนหน้านี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพรรคไทยรักษาชาติ (ทชช.) ที่มีข่าวว่าจะเป็นพรรคดีเอ็นเอตามแผนพรรค พท.ที่มุ่งใช้กวาดคะแนนบัญชีรายชื่อ นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ายัง



เปิดศูนย์ - นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขานุการพรรคอนาคตใหม่ พร้อมคณะเปิดศูนย์ประสานงานพรรค เลขที่ 665/3 ถนนประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมเปิดรับสมาชิกพรรค เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม

ไม่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค

## 'เสธ.แมว'ซีเปรียบถึงดับเพลิง

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และสมาชิกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกระแสการตั้งพรรคไทยรักษาชาติ (ทชช.) ว่า ยังคงเป็นกระแสข่าวไม่เป็นทางการ เบื้องต้นยุทธศาสตร์ยังคงมุ่งเน้นโดยให้พรรค พท.เป็นแกนกลางของพรรคในซีกประชาธิปไตย ตรงกันข้ามกับพรรคทหาร ที่คาดกันว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ส่วนพรรคเพื่อธรรม (พธ.) และพรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) นั้น เกิดจากหลักคิดเพื่อใช้ตอบใจหยาบๆโดยที่คาดว่า ทุก 70,000 เสียงเท่ากับ ส.ส. 1 คน สำหรับ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่มีมติเด่นดังของพรรค พท. ในการต่อต้านเผด็จการทหาร การนำเสนอช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเพื่อการสร้างการรับรู้ให้ความเข้าใจตรงกันว่าพรรคเหล่านี้ คือ แนวร่วมของฝ่ายประชาธิปไตย สำหรับสถานการณ์ในตอนี้ พรรค พท.จะยังคงเป็นหลัก ส่วนพรรค พธ.เปรียบเสมือนถังดับเพลิงสีแดงเพื่อเกิดวิกฤตฉุกเฉินอุบัติเหตุทางการเมือง พรรค พท.ยังคงเป็นทัพหลวง อีกมุมหนึ่งคือ การจะใช้เทคนิคให้อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค พท.ไปพรรค พธ.นั้น จะต้องรอผลการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตให้แล้วเสร็จก่อน จึงทำการเอกซเรย์รายเขตทั้ง 350 เขต โดยละเอียด ว่ามีโอกาสชนะแบบแบ่งเขตแล้วหรือไม่

## แนะพท.ปล่อยเขตยึด220เสียง

“เพื่อไทยมุ่งเน้นไปยัง ส.ส.เขตเป็นหลัก โดยวางเป้าหมายไปที่ 250 เขต จากทั้งหมด 350 เขต ประเมินว่าเสียงที่ชนะแบบเขตอยู่ที่ 50,000 คะแนนนั้น จะพบว่าพรรคจะได้ที่นั่งหนึ่งหรือ 250 เสียงของ ส.ส.นั้น เพียง 12.5 ล้านเสียง ก็เห็นว่านี่คือความเป็นไปได้ ซึ่งต้องรอเอกซเรย์รายเขตอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง เมื่อ กกต.แบ่งเขต 350 แห่งเสร็จเรียบร้อย หากพรรค เพื่อไทยได้ไม่ถึง 250 เสียง แต่ยังคงอยู่ในหลักสองร้อยต้นๆ 210-220 เสียง เมื่อผนวกรวมกับพรรคการเมืองที่จัดยื่นทางประชาธิปไตยชัดเจน อย่างพรรคประชาชาติ (ป.ช.) และพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้ถึงราว 280 เสียง ก็เชื่อว่าเพียงพอจะทำให้พรรคขนาดกลางอย่าง พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทย จะเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาล มาเข้าร่วมกับซีกประชาธิปไตยอย่าง

แน่นอน เพราะต่างรู้ว่ามิจุดยืนในการฟังเสียงประชาชน เมื่อซีกประชาธิปไตยที่มีความชอบธรรมมี ส.ส.ยืนพื้นได้หลัก 280 เสียง กลายเป็นกระแสกดดัน 250 ส.ว.ที่ คสช.แต่งตั้งไม่กล้าตั้งต้นเลือกคนจากพรรคทหารมาเป็นนายกฯแน่นอน เพราะถ้าตั้งรัฐบาลโดยมีเพียง 126 เสียง ส.ส.นั้น ไปไม่รอดแน่นอน” อดีตเลขาธิการ สมช.กล่าว

## 'ทชช.'ปิดฝุ่นพรรคเก่าเปลี่ยนชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความเคลื่อนไหวของพรรคไทยรักษาชาติ (ทชช.) ซึ่งจะมาเป็นพรรคดีเอ็นเอของพรรค พท. ในการกวาดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ ว่า พรรค ทชช.จะตั้งขึ้นในรูปแบบของการหยิบเอาชื่อพรรคหนึ่งในจำนวนพรรคที่เคยจดทะเบียนไว้กับ กกต.มา แล้วดำเนินการทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อพรรค ไม่ใช่การขอจดทะเบียนพรรคใหม่ที่มีกระบวนการมากแต่อย่างใด ทั้งนี้ ยืนยันว่าพรรค ทชช.นี้เป็นของจริง และไม่ใช้พรรคสำรองอย่างพรรคเพื่อธรรม (พธ.)

## 'เพื่อชาติ'ประชุมใหญ่19พ.ย.

นายศักดิ์ระพี พรหมชาติ ผู้ประสานงานพรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) กล่าวถึงกิจกรรมพรรคว่า วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พรรค พ.พ.ช.จัดประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 15 คน รวมทั้งเปิดตัวคณะทำงานฝ่ายเศรษฐกิจ ทั้งคณะกรรมการบริหารพรรค คณะทำงานฝ่ายเศรษฐกิจล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง สังคมให้การยอมรับ ในภาคอีสานที่มี 116 เขตเลือกตั้ง แต่ตอนนี้มีผู้แจ้งจำนวนของลงสมัครรับเลือกตั้งระบบเขตเลือกตั้งเข้ามามากกว่า 350 คน ที่ประชุมกลั่นกรองกันอย่างดี จะไม่มีระบบเส้นสายเด็ดขาด ขออย่าอีกครั้งว่าพรรค พ.พ.ช. ไม่ได้เป็นนามิพรรค พท. เมื่อถึงคราวเลือกตั้ง จะต่อสู้แข่งขันกันอย่างเต็มที่ ไม่มีขัว ไม่ชูเอี้ย หรือจะเป็นนามินี้ให้ซึ่งกันและกัน เพราะหากทำอย่างนั้น จะผิดกฎหมาย เข้าชั้นอาชญากรรมทำให้ถูกยุบพรรคได้ ส่วนข้อกังวลที่อาจจะมีการหาเหตุ โยนมาทำให้พรรค พ.พ.ช.ถูกยุบได้นั้น ไม่ได้หวั่นไหว การที่หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลหรือใครก็ตามพูดถึง ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ให้ความสำคัญต่อพรรค ดีกว่าเป็นพรรคนอกสายตา ทำอะไรก็ไม่ได้ได้รับความสนใจ

นายศักดิ์ระพีกล่าวอีกว่า วันที่ 23 ตุลาคม จะเดินทางไป จ.หนองคาย วันที่ 25 ตุลาคม

จะเดินทางไปเปิดสำนักงานทางภาคเหนือ เพื่อรับสมัครสมาชิก เริ่มจากจังหวัดพิษณุโลก ต้นเดือน พ.ย.ลงรับสมัครสมาชิกพรรคทางภาคใต้ แต่ละภาคแต่ละจังหวัด ตั้งเป้าจะหาสมาชิกให้ได้ตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ที่ผ่านมา ตนและนายอภิรักษ์ อภิขยานนท์ ประธานที่ปรึกษาพรรค ในภาคอีสาน เดินทางมาเปิดสำนักงานเพื่อรับสมัครสมาชิกพรรคที่ จ.ชัยภูมิ มีผู้สนใจเดินทางมาสมัครนับพันคน เท่าที่พูดคุยชาวบ้านส่วนใหญ่รู้จักพรรคเป็นอย่างดี เนื่องจากชัดเจน สนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตย ไม่เอานายกรัฐมนตรีคนนอก ขณะที่คนเสื้อแดงที่ล้มแพ้ เขาไม่ได้คิดว่า พ.พ.ช.ตั้งพรรคมาจะมาตัดคะแนนกับพรรค พท. และมีแนวร่วมเสื้อแดงหลายคน สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค

## 'มาร์ค'จี'บักตุ๋'ลงบัญชีพรรค

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ระบุว่าไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองสร้างเงื่อนไขจนอาจนำไปสู่การรัฐประหารว่า คงมองเหตุการณ์ 2 ครั้งที่ผ่านมาที่มีการรัฐประหารคือ ภาวะบ้านเมืองไม่สงบ ไม่ปกติ การที่จะให้มารับประกันว่าอย่าให้มีอีกนั้น ตนเป็นคนหนึ่งที่มีความสำคัญกับคำพูด คนพูดต้องรักษาคำพูด ยากได้แบบสบายใจจะให้ท่านรับประกันว่าไม่มี บางคนก็ไม่สามารถรักษาคำพูดได้ เพราะดูจากประวัติศาสตร์ก็เท่านั้น แต่ถามว่าจะสนับสนุนหรือไม่ คนส่วนใหญ่คงไม่มีใครอยากให้เกิด ทุกคนต้องไปย้อนดูในส่วนของตัวเองก่อน ถ้าการเมืองช่วยกันว่าต่อไปใครจะแพ้ ชนะ ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงไม่มีการสร้างเงื่อนไขจะไม่ถึงขั้นที่ ผบ.ทบ.พูด ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่สนับสนุนนายกฯคนนอก แต่ถ้า พล.อ.ประยุทธ์มาอยู่ในบัญชีพรรคใดพรรคหนึ่ง หากได้เสียงที่มาจากการเลือกตั้ง 250 เสียง ก็ถือมีความชอบธรรมตามระบบ

## เคาะวันหยั่งเสียงหน.ปชป.2ชั๊ก

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ สมาชิก ปชป. กรรมการหยั่งเสียง หรือ กกต.พรรค กล่าวว่า ขั้นตอนการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคจะมีการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน D-election ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายนนี้ โดยใช้เลขบัตรประชาชนยืนยันตัวตน จากนั้นจะได้รับเอสเอ็มเอสกลับมา จะลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชันได้ ส่วนการ

ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศจะมี 2 วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน สำหรับ กทม. ภาคเหนือ ภาคกลาง และวันที่ 5 พฤศจิกายน สำหรับภาคใต้ และภาคอีสาน โดยสมาชิกถือบัตรประชาชนไปที่หน่วยเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ทางพรรคจะจัดระบบคอมพิวเตอร์ไว้อำนวยความสะดวก เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นก็จะทราบผลคะแนนได้หลังปิดการรับลงคะแนนประมาณ 1 ชั่วโมง มีกฎแฉ 5 ดอกอยู่ที่ผู้สมัครสามคน คนละดอก และกกดก.หนึ่งดอก พรรคอีก 1 ดอก สำหรับการเปิดดูผลคะแนน ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงผลคะแนนได้ ทั้งนี้ มันใจว่าไม่ทำให้ประชาชนเกิดความลับสน

ขณะที่นายธนา ชีรวินิจ กกด.พรรคกล่าวถึงการเตรียมการรองรับปัญหาเกี่ยวกับระบบแอปพลิเคชันว่า ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะใช้เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่จากบริษัทมาตรฐาน โดยเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่ม สำหรับการตีเบตระหว่างผู้สมัครทั้ง 3 คน ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้นั้นจะใช้ชื่อว่า "ตีเบตประชาธิปไตย 61 คนไทยได้อะไร" โดยจะจัดที่พรรค ปชป. ใช้มาตรฐานแบบสากลที่เชื่อว่าจะ เป็นต้นแบบการตีเบตในอนาคตได้

### 'จ้อน'ลุยหาเสียงเมืองจันท์

ที่โรงแรมมณีนีจันทร์ จ.จันทบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ปชป. หมายเลข 3 พร้อมด้วยนาง ปชป.ยุคใหม่เดินทางไปยังเยี่ยมชุมชนศูนย์กลางวัฒนธรรมชาติโป่งแรดและประชุมแถลงแสดงจุดยืนนโยบายวิสัยทัศน์ต่อสมาชิก ปชป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำเสนอจุดยืนประชาธิปไตย นโยบายปฏิรูปพรรคและวิสัยทัศน์การเมืองสีขาวสร้างจุดเปลี่ยนพรรค ปชป.และประเทศไทย มีสมาชิกพรรคสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นายอลงกรณ์กล่าวว่า รับฟังความเห็นของเกษตรกรชาวสวนผลไม้และสมาชิกพรรคที่ร่วมหารือที่ศูนย์กลางกิจกรรมชาติโป่งแรดเรื่องราคาผลไม้จะลองกองมังคุดทุเรียน มีความไม่แน่นอนของราคาซึ่งเหมือนกับข้าว มันสำปะหลังยางปาล์มน้ำมันอ้อยข้าวโพดและสินค้าประมงปศุสัตว์ซึ่งเป็นแบบนี้มาช้านานทั้งประเทศทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยากจนและเป็นหนี้ ทีม ปชป.ยุคใหม่มีนโยบายที่จะปฏิรูปราชการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบโดยจะปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมใหม่ตามภารกิจใหม่ให้รับมือปัญหาและทำงานเชิงรุกโดยจะ

เข้าด้วยกัน เป็นกระทรวงเกษตรและพาณิชย์ให้ฝ่ายผลิตกับฝ่ายตลาดอยู่ในกระทรวงเดียวกัน ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายหลักผลักดันสู่ตลาดโลกส่วนงานสหกรณ์ตั้งเป็นกระทรวงสหกรณ์เป็นฐานของเศรษฐกิจจากหมู่บ้านทุกประเภท

### 'อนุทิน'เน้นชนะเขตเลือกตั้ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รบ.ว่า ไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองสร้างเงื่อนไขจลาจลจนนำไปสู่การรัฐประหารว่า หากทุกฝ่ายในบ้านเมืองเล่นตามกติกา เคารพกฎหมาย แก้ปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย และไม่นำพาเหตุการณ์ไปสู่เงื่อนไขให้อำนาจจนระบบเข้ามาที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ จุดยืนของพรรค ภท.คือเล่นตามกติกา คำนึงถึงชาติบ้านเมือง ที่ผ่านมารบอบรัฐสภาแต่ไม่ใช้กติกา เท่ากับเปิดโอกาสทำให้ระบอบอื่นเข้ามาจัดการบ้านเมือง แล้วคนที่อยู่ในระบบก็แพ้มืด ถูกกันออกไปนอกเวที แต่โทษคนที่เข้ามาไม่ได้ เพราะคนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย ไม่เคารพค้ำว่าประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงข้างมาก ดังนั้น หากทุกฝ่ายเคารพรัฐธรรมนูญที่ตราไว้ชัดเจนจะมีทางที่สิ่งแปลกปลอมจนระบอบจะเข้ามา ส่วนแนวทางจัดตั้งผู้สมัครพรรคว่าต้องเป็นผู้สมัครที่มีคุณภาพ ถูกคัดกรองหลายด่านผ่านระบบไพรมารีโหวตในพื้นที่ของพรรค ถ้าใครได้ไม่ถึง 20,000 คะแนนก็หมดสิทธิ์ลงในระบบเขตที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้ง เพราะถ้ายังส่งลงสมัครก็เหมือนไปหลอกประชาชน ไม่ต้องการถูกเลือกตั้งด้วยคะแนนสงสาร ส่วนผู้ลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะส่งลงสมัครเรียงตามลำดับความสำคัญของผู้ที่มีส่วนสนับสนุนพรรค เกินลำดับที่ 10 ก็ไม่รับประกันว่าจะได้ ส.ส.แล้ว เพราะพรรค ภท.เน้นชนะเขตเลือกตั้ง

"พื้นที่ไหนมีคะแนน 20,000 ขึ้นไป ชื่อจะปรากฏบนแอปพลิเคชันตาต้าแมงกั ไซร์คะแนนนิยมของผู้ที่จะลงสมัครแต่ละคนทันที ใครคะแนนไม่ถึงรายชื่อก็หลุด โปรแกรมนี้หลอกตัวเลขไม่ได้ หากมีคะแนนของคนใหม่มากกว่าคนเดิม จำเป็นจะต้องเอาคนใหม่ที่มีคะแนนสูงกว่าเข้ามาแทน ผู้สมัครทุกคนรับทราบแนวทางนี้ เพราะมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานพรรค ภท.สแตนดาร์ด" หัวหน้าพรรค ภท.กล่าว

### 'เนวิน'ลงเมืองคอนช่วยภท.

ที่ จ.นครศรีธรรมราช ดร.นาที รัชกิจประการ ผู้บริหารพรรค ภท. กล่าวว่า ทางพรรคกำลังจัดหาผู้สมัคร ส.ส.ลงในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนครศรีธรรมราชและพัทลุงแล้วล้วนเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชได้ตัวผู้สมัครที่เป็นคนท้องถิ่น คนที่อยู่กับชาวบ้าน เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ นครศรีธรรมราชจะได้โอกาสแทรก 3-4 ที่นั่ง

มีรายงานข่าวว่า วันที่ 30 ตุลาคม นายเนวิน ชิดชอบ และคณะกรรมการบริหารพรรค ภท. จะเดินทางมาลี้กการศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช และลี้กคดีลี้กในนครศรีธรรมราช เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเดินทางมาอย่างเงียบๆ จากนั้นจะเดินทางไปพบกับแกนนำและคณะทำงานของกลุ่ม ภท.ในภาคใต้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช โดยพื้นที่เตรียมต้อนรับด้วยการนำขบวนบักไบค์จากในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมขบวนต้อนรับจากสนามบิน จากนั้นจะมีการแห่เวียนไปรอบเมืองก่อนจะเข้าไปลี้กการศาลหลักเมือง

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

### พรรคเก่า

### ส.จ.อุดรติดถไฟโสดร่วมภท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเนเรศ เชื้อโฮม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุดรติดถไฟ เขต อ.พิชัย กลุ่มเพื่อไทยได้โสดภาพบนเฟซบุ๊กตนเองสวมเสื้อคลุมสีดำและถ่ายภาพคู่กับนายอนุทิน เมื่อครั้งที่พรรค ภท.เปิดตัวที่กรุงเทพฯ ถือว่าการถ่ายภาพและโสดบนเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วว่านายเนเรศจะลงสมัคร ส.ส.อุดรติดถไฟ เขต 2 พรรค ภท. ขณะที่ ส.อบจ.อุดรติดถไฟทั้งปัจจุบันและอดีตหลายคนต่างยืนยันว่านายเนเรศได้ติดต่อมาเพื่อให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.ปากทำ อ.บ้านโคก อ.ทองแสนขัน และ อ.พิชัย อยู่ในเขตเลือกตั้ง ส.ส.อุดรติดถไฟ เขตที่ 2

### ชทพ.คอนเฟิร์ม'หนุณา'นั่งหน.

ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีแกนนำพรรค ชทพ.หลายคน



อาทิ นายวรวิฑูรย์ ศิลปวิทยา และนายประภัตร โพธสุธน ได้เดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรค ขทพ. เพื่อหารือเรื่องการเตรียมงานประชุมใหญ่พรรคในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยนายประภัตรปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงการเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการพรรค ระบุเพียงว่า "ไม่มีอะไร ขอให้ออกการประชุมใหญ่สามัญของพรรคในวันที่ 26 ตุลาคมนี้"

ขณะที่ นายวรวิฑูรย์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว น.ส.กัญญา ศิลปวิทยา จะมาเป็นหัวหน้าพรรค ขทพ. และนายประภัตร เป็นเลขาธิการพรรค ขทพ.ว่า ก่อนหน้านั้นนักการเมืองผู้ใหญ่ในวงการยังไม่มีความชัดเจนที่จะเข้าร่วมกับ ขทพ. แต่ตอนนี้มีความชัดเจนแล้ว พรรคจึงต้องมีการปรับกระบวนทัพก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งเต็มตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการที่จะมีผู้ใหญ่เข้ามา เมื่อผู้ใหญ่ในวงการเมืองให้ความหวังใจ ขทพ. จึงต้องให้ความมั่นใจ รวมทั้งขอบคุณ โดยพรรคจะต้องทำให้พรรคหนักแน่นและเข้มแข็งขึ้น ถือเป็นเรื่องปกติทางการเมือง

นายวรวิฑูรย์กล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคชุดคนรุ่นใหม่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงถือว่าไม่มีปัญหาที่สำคัญคือคนและน้อง ๆ ทุกคนยังทำงานในพรรคนี้ คนรุ่นเดิมกับคนรุ่นใหม่ต้องทำงานผสมผสานกัน

"ไม่มีคำว่าดูดเพราะแรงดูดไม่มี มีแค่แรงไปขอและไปจับมาเท่านั้น ซึ่งเขาให้เกียรติมาร่วมกับพรรค ขทพ. ที่ผ่านมาเราเคยชวนคนหนุ่มรุ่นใหม่แล้วมามีการเปลี่ยนแปลงถือว่าไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหา ที่สำคัญที่สุดองค์กร ทุกคนยังทำงานในพรรค เพื่อให้เป็นอย่างที่เคยพูดว่า พรรคนี้คนรุ่นเดิมกับคนรุ่นใหม่ต้องทำงานผสมผสานกัน ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เคยพูดไป ขอให้ดูวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ว่าคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะออกมามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร มีบิกเซอร์ไพรส์ว่ามีใครมาเดิมหรือไม่ต้องรอ

วันที่ 26 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการสังกัดพรรคเพื่อลงสมัคร ส.ส.ตามกำหนดกรอบ 90 วันของกฎหมาย" นายวรวิฑูรย์กล่าว และว่า กรณีกระแสข่าวว่านายสุชาติ ตันเจริญ แกนนำกลุ่มบ้านริมน้ำ อาจมาร่วมกับ ขทพ. สงสัยจะเป็นข่าววงใน แต่บางที่เป็นไปได้ว่า มีอดีต ส.ส.ไปทางไหนแล้วใครตัวเต็ม ก็เกิดการย้ายถ่ายเทของผู้สมัครก็เป็นไปได้

### 'พระศักดิ์'ปิดป้อนคนให้พรรค.

นายพระศักดิ์ พงจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 กล่าวถึง

กระแสข่าวว่ามีส่วนร่วมจัดตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในจังหวัดอุดรดิตถ์ และภาคเหนือตอนล่างให้กับพรรค พปชร.ว่า ตนเป็นอดีต ส.ส.อุดรดิตถ์ 2 สมัย เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และยังได้รับมอบหมายให้ทำโครงการ สนช.พปชร.ประชาชน เพราะฉะนั้นจึงมีคนรู้จักเป็นคนในท้องถิ่น ข้าราชการ และผู้นำชุมชน จำนวนมาก ได้ช่วยแนะนำให้กับพรรคการเมือง และเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามว่าคนไหนเป็นที่รู้จักในพื้นที่ และแนะนำนักการเมืองที่ต้องการจะเล่นการเมืองต่อว่าอยู่ พรรคไหนจะเป็นอย่างไรจากการวิเคราะห์ส่วนตัว ไม่มีอำนาจไปตัดสินใจว่าให้ใครลงสมัครรับเลือกตั้งสำหรับกระแสข่าวว่ามี สนช.บางคนรับจัดผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ให้กับพรรค พปชร.นั้น เชื่อว่า สนช.ทุกคนมีวิจรรย์ญาณที่จะไม่ทำอะไรขัดต่อบทบาทหน้าที่ของ สนช. เพราะ สนช.มีจริยธรรม มีกรอบ ระเบียบ และข้อบังคับ เชื่อว่าทุกคนที่เป็นข่าวคงคล้ายๆ แบบตนแค่แนะนำให้คนมาเจอกัน แต่จะตกลงหรือไม่ไม่รู้ อย่ารีบไปฟันธงว่าใครจะอยู่พรรคไหน

### 'สามมิตร'มั่นใจดันพปชร.รุ่ง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกกลุ่มสามมิตร กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ผู้ใหญ่ในพรรค พปชร.ไม่ยอมได้กลุ่มสามมิตรไปร่วมพรรคแล้ว ว่า ไม่เคยได้ยินกระแสข่าวดังกล่าว ที่ผ่านมากลุ่มสามมิตรได้รับการชักชวนจากหลายกลุ่มการเมืองให้ไปร่วมงานด้วย แต่เห็นว่าพรรค พปชร.มีนโยบายที่ชัดเจน ตอบโจทย์ประชาชนได้ จึงตัดสินใจจะเข้าร่วมกับพรรค พปชร.อย่างแน่นอน เพราะเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ กลุ่มสามมิตรมีอดีต ส.ส.จำนวนมาก และเป็นประเภทดาวฤกษ์ รวมทั้งแกนนำกลุ่มสามมิตรทั้งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ต่างเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คร่ำหวอดในเวทีการเมือง เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และเป็นคนคิดนโยบายต่างๆ ที่จะสร้างความอยู่ดีกินดี สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร ดังนั้น เชื่อว่ากลุ่มสามมิตรจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพรรค พปชร. หากนำนโยบายของกลุ่มสามมิตรเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องคนยากคนจนไปร่วมด้วยแล้ว เชื่อว่าจะครองหัวใจคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอน

### ปิยบุตร'ลุยบุรีรัมย์หาแนวร่วม

ที่ จ.บุรีรัมย์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวภายหลังเดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหา และรับสมัครสมาชิกพรรคในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ว่า กิจกรรมคาราวานรับสมัครสมาชิกทั้ง 6 จังหวัดจะเปิดเป็นสาขาของพรรคในภูมิภาคทั่วประเทศ คือ จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา ระยอง นครศรีธรรมราช และ จ.นราธิวาส แม้จะจบไปแล้ว แต่การลงพื้นที่แนะนำพรรค รับฟังปัญหา รับสมัครสมาชิก ตลอดจนการชี้แจงแนวทางการสร้างพรรค เชื่อว่าไม่มีพรรคไหนเคยทำ นั่นก็คือการมีกรรมการของแต่ละจังหวัด ที่จะทำงานคู่ขนานไปกับผู้ที่จะเป็นตัวแทนลงสมัคร ส.ส.ของแต่ละเขต โดยที่มาของกรรมการดังกล่าว จะมีที่มาจากพรรคคนละคนไปเลือกของสมาชิกในจังหวัดนั้นๆ ให้ความสำคัญกับสมาชิก ไม่ทำพรรคที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ แต่เป็นของสมาชิกทุกคนที่จะมีสิทธิเลือกผู้ลงสมัคร ส.ส. มีสิทธิเลือกกรรมการจังหวัด เช่น จ.บุรีรัมย์ จะมีหัวหน้าจังหวัด 1 คน ทีมงานของหัวหน้า ได้แก่ รองหัวหน้า 1 คน, เลขานุการ 1 คน, นายทะเบียน 1 คน, เหนรัญญิก 1 คน ตัวแทนจากแต่ละเขตซึ่ง จ.บุรีรัมย์มี 8 เขต ก็จะมี 8 คน นอกจากนี้จะมีกรรมการจากสัดส่วนเยาวชนคนรุ่นใหม่, ผู้หญิง, เพศทางเลือก กลุ่มอาชีพ หรือแม้แต่น้องชาติพันธุ์ต่างๆ อีก 3 คน ทั้งหมดนี้จะเปิดรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนนี้ และจะมีการเลือกตั้งภายในต่อไป

### 25องค์กรเสนอชื่อส.ว.กทม.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) น.ส.วิชชุดา เมฆานวงศ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า ขณะนี้มืองค์กรเข้าลงทะเบียนแล้ว 25 องค์กร แต่ยังมีปัญหาการลงทะเบียนขององค์กรว่าไม่นำผลการดำเนินงานขององค์กรและงบการเงิน ติดต่อกัน 3 ปี รวมทั้งไม่ได้ถ่ายเอกสารมาครบ 3 ชุด จึงอยากให้ช่วงโค้งสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียน มีการปิดลงทะเบียนในวันที่ 24 ตุลาคม องค์กรที่จะมาลงทะเบียนขอให้เตรียมในเรื่องเอกสารมาให้พร้อม เพราะหากเอกสารไม่ครบทาง กกต.กทม.จะไม่รับลงทะเบียนและต้องกลับไปแก้ไข

อย่างไรก็ตาม จำนวนองค์กรที่ยื่นลงทะเบียนไม่ถึงว่าเกินความคาดหมาย เพราะ กทท.เป็นจังหวัดใหญ่ มีองค์กรต้นตัวและให้ความสนใจกันมากซึ่ง กทท.ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ถึง 4 ชุด เพื่อตรวจสอบเอกสาร ประกอบกับในวันที่ 23 ตุลาคม แม้จะเป็นวันหยุดราชการแต่การเปิดรับลงทะเบียนไม่หยุด ภายหลังจากปิดรับ

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะประกาศให้เป็นองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อ แต่หากองค์กรใดไม่ผ่านการประกาศรับรองก็สามารถยื่นคัดค้านได้

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2 กล่าวถึงกระแสข่าวสมาชิก สนช.วิ่งเต้นเพื่อตำแหน่ง ส.ว.ด้วยว่า กลไกการตั้งคณะกรรมการสรรหา 9-12 คนยังไม่เริ่ม ซึ่งฝ่าย คสช.บอกว่าจะเริ่มหลังการแบ่งเขตการเลือกตั้งและรับสมัครแล้ว รูปแบบการสรรหาจึงยังไม่กำหนด แต่การพูดคุยกันเรื่องนี้คงมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติ เพราะตำแหน่ง ส.ว.ก็ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญ คงห้ามใครไม่ได้ ส่วนตัวมองว่า สนช.มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่นิติบัญญัติ แต่คงจะได้มีแค่ สนช.ที่เข้ามาเป็น ส.ว. คงจะมีบุคคลที่มีความสามารถจากส่วนอื่นมาด้วยตามกฎหมาย

## เกษตรกรร่วมใจปลูกข้าวโพดหลังนา

นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าล่าสุดมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เว้นทำนาปรังรอบสอง แล้วกว่า 8 หมื่นราย เป็นพื้นที่กว่า 7.5 แสนไร่ โดยมี 9 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด 1. อุบลราชธานี 2. เพชรบูรณ์ 3. ศรีสะเกษ 4. อุตรดิตถ์ 5. อุทัยธานี 6.หนองบัวลำภู 7. สุโขทัย 8. สกลนคร และ 9. หนองคาย โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีและเพชรบูรณ์ เกษตรกรตอบรับเข้าร่วมโครงการพื้นที่กว่า 1 แสนไร่ นอกจากนี้ ยังได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรผู้นำ ทั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการและมาตรการจากภาครัฐ เพื่อช่วยสร้างการรับรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาตามหลักวิชาการที่ถูกต้องอย่างเต็มที่

โดยเกษตรกรยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการภายในเดือนต.ค.นี้ ในพื้นที่เป้าหมาย 33 จังหวัด และจะเริ่มดำเนินการเพาะปลูกได้ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย. ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกรและการบันทึกข้อมูลในระบบของกรม สำหรับการส่ง

เสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในปีที่ผ่านมา อาจมีอุปสรรคบ้างเกี่ยวกับจุดจำหน่ายและการรับซื้อผลผลิต แต่ปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับระบบใหม่เพื่อลดปัญหาความเสี่ยง และดูแลเกษตรกรให้มากที่สุดทั้งการถ่ายทอดความรู้ระบบประกันภัย การให้สินเชื่อ และจัดหาตลาด โดยการนำสหกรณ์การเกษตรและสถาบันเกษตรกรมากำหนดจุดรับซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการขาย และได้ประสานกับภาคเอกชนในการวางระบบการรับซื้อก่อนเริ่มโครงการ โดยซื้อขายกับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทุกราย จึงขอให้เกษตรกรเชื่อมั่นและวางใจว่าเมื่อปลูกข้าวโพดแล้วไม่มีปัญหาด้านราคาอย่างแน่นอน

“นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรได้กำชับให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการอย่างใกล้ชิด บูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการทำงานเชิงรุกเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรไทย ใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต ทั้งนี้เกษตรกรเริ่มปรับตัวในสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปทุกด้านทั้งสภาพแวดล้อม ปริมาณน้ำ และความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ” นายสำราญ กล่าว.

## 'บิกฉัตร' คุ่มเข้มน้ำรองรับภัยแล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 61/62 อ่างเก็บน้ำกระเสียว ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พร้อมนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และนายทวิศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวมพบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 56,915 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 มีน้ำใช้การได้ 33,372 ล้านลูกบาศก์เมตรจัดว่ามีน้ำอยู่ในระดับดีมาก แต่ปริมาณฝนกระจุกตัวส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 มี 16 แห่ง แต่ในขณะเดียวกัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 60 ก็มีถึง 8 แห่ง

“เขื่อนกระเสียวเป็น 1 ใน 2 เขื่อนภาคกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 60

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 เป็นน้ำใช้การได้ 65 ล้านลูกบาศก์เมตร ผมได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการลดผลกระทบความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเขื่อนกระเสียวมีน้ำน้อยมากแต่สามารถบริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดี โดยขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการงดทำการเกษตรทั้งพื้นที่ที่มีน้ำอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันในระหว่างที่เกิดวิกฤติแล้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกษตรกร ให้หลีกเลี่ยงการทำการเกษตรที่ไม่ได้ผล และมีทางเลือกในการทำการเกษตรที่ใช้น้ำน้อย หรือประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ทดแทนรายได้ รวมถึงกระทรวงมหาดไทยที่จะให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งอาจจะพิจารณานำแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้งปี 58/59 มาปรับใช้ด้วย” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว.

## เกษตรกรดีเด่นจ.สกลนคร แะเลี้ยงปลา สร้างรายได้

นายบุญพร้อม คำลือฤทธิ์ อายุ 62 ปี ชาวบ้านหมู่ 3 บ้านหนองโจด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ยึดอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทุกชนิดมานานกว่า 35 ปี ทั้งปลาพื้นบ้าน ปลาหายาก ปลาคาร์ป สร้างรายได้ เริ่มจากการทำการเกษตรแบบผสมผสาน บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยัน ประหยัด อุดม พอมีพอกิน พอใช้ ตั้งแต่ปี 2527 จนขณะนี้ทำฟาร์มขายพันธุ์ปลา บนพื้นที่ 144 ไร่ ที่ยังคงทำเกษตรแบบผสมผสานเหมือนไร่นาสวนผสม มีทั้งนาข้าว พืชไร่ และฟาร์ม



ความหนาแน่น 50 ตัวต่อตารางเมตร หรือประมาณ 48,000 ตัวต่อไร่ ในช่วงเช้าหรือเย็น ปริมาณน้ำในบ่อจะต้องไม่ต่ำกว่า 60 ซม. หลังจากปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงประมาณ 1 เดือนจึงเพิ่มน้ำเป็น 1-1.5 เมตร ช่วงแรกจะเลี้ยงโดยใช้อาหารเม็ดปลาดุกขนาดเล็ก

ปลาใช้ประสบการณ์การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมาผลิตลูกพันธุ์ปลาที่จัดขายตกปีละกว่า 10 ล้านตัว จนได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างสูงเมื่อปี 48 ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต



กิตติมศักดิ์ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อปี 2549 และล่าสุดได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนใจ และที่ลูกค้าต้องการ ระวังหลังพบว่าสายพันธุ์ปลาในธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงและสูญหายไปบ้าง ตนจึงได้นำมาพัฒนาสายพันธุ์เพื่อจะได้ขยายพันธุ์ให้คงอยู่ในธรรมชาติต่อไป



นายบุญพร้อม กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ต.ไฮหย่อง ให้คำปรึกษาและรับบริการแก่ประชาชนที่สนใจการเพาะพันธุ์ปลา มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลอยู่เรื่อยๆ ซึ่งตนยินดีที่จะให้ความรู้เป็นวิทยาทาน ขณะที่ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากว่า 30 ชนิด โดยศึกษาค้นคว้าทดลองแบบล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายปี กว่าจะประสบความสำเร็จ และเริ่มพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำหลาย ๆ ชนิด ทั้งที่ตนเอง

ส่วนปลาหมอไทยที่เป็นตัวสร้างรายได้ให้ตนในขณะนี้ ก่อนเริ่มเลี้ยงได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากประมงจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจนได้สายพันธุ์ที่สมบูรณ์ เนื่องจากพบว่าปลาหมอไทยจะมีจุดอ่อนที่เกิดได้ง่าย แต่ข้อดีคือมีความทนทานเหมือนปลาหมอพื้นเมือง ขั้นตอนในการเลี้ยงจะปล่อยลูกปลาหมอไทยขนาด 2-3 เซนติเมตร ในอัตรา

วันละ 2 ครั้งเช้าเย็น เป็นเวลา 2 เดือน และจะให้อาหารเม็ดปลาดุกใหญ่ เมื่อปลาโตขึ้น จนปลาเมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน สามารถจับขายได้โดยสูบน้ำออกจากบ่อให้เหลือน้อยแล้วตีอวนจับปลาขาย ขนาด 3-4 ตัว 1 กิโลกรัม ขาย กิโลกรัมละ 100-120 บาท และขนาด 6-10 ตัว

1 กิโลกรัม จะขายกิโลกรัมละ 80-100 บาท ทำให้ต่อบ่อขายปลาได้ครั้งละกว่า 5 แสนบาท ขณะนี้มีบ่อเลี้ยงปลาหมอกกว่า 10 บ่อ นอกจากนั้นยังมีรายได้จากการขายลูกปลานานาชาติ นำไปเลี้ยงลงบ่อได้ไม่ต้องไปอนุบาล ในราคาตัวละ 5 บาท

และนอกจากจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจแล้ว นายบุญพร้อม ยังส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ในละแวกเดียวกันมาเลี้ยงปลาหมอกเป็นอาชีพอีกด้วย ส่วนปลาสายพันธุ์อื่น ๆ ที่ส่วนมากจะเป็นปลา



ถิ่นที่อาศัยอยู่ในลำห้วยปลาหางลำน้ำที่ไหลลงลำน้ำอูน ลำน้ำก่ำ และแม่น้ำโขง เช่น ปลากาดำ ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขา ซึ่งขณะนี้เริ่มมีจำนวนลดลง คนจึงนำมาเพาะพันธุ์เพื่อไม่ให้สูญหายไปส่วนหนึ่งปล่อยกลับลงสู่ธรรมชาติ บางส่วนแนะนำให้คนเลี้ยงเป็นอาชีพ โดยใช้วิธีแกมให้ลูกค้าลองไปเลี้ยงก่อน กลับได้ผลดีเพราะปลาที่นำไปเมื่อเลี้ยงในบ่อ จะเติบโตเร็วกว่าที่อยู่ในลำน้ำ ทำให้สามารถขายปลาชนิดนั้นเพิ่มได้อีก.

ประทวน ขจรวิวัฒน์ รายงาน

เกษตรวันนี้ประจำวัน 24 ตุลาคม ชีวิตคนไทยและพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต พ.ศ. 2561..... ● ภายในงานมหกรรม “ในหลวง พร้อมกล่าวว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นที่ยอมรับ ในความทรงจำ” ที่ผ่านมานายวิวัฒน์ ศัลย และสนใจจากสังคมมากขึ้น ทำให้เกิดกระแส กำร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรยุคใหม่เกิดขึ้น สหกรณ์ หรือ อ.ยักษ์ กล่าวเชิดชู มากมายในปัจจุบัน..... ● แจ้งข่าว พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ หน้าเกษตรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดอีเมล agri@dailynews. (องค์การมหาชน) อ.คลอง co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าว หลวง จ.ปทุมธานี ว่าเป็น สารประชาสัมพันธ์ หน่วย แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่พระ งานราชการและเอกชนที่ อัจฉริยภาพด้านการเกษตร ต้องการประชาสัมพันธ์ และเศรษฐกิจพอเพียงของ ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งราย ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมปลูก ละเอียดมาได้ โทร 0-2790- กระแสคนไทย น้อมนำคำสอนและ 1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนอีเมล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว LUKSANASAKR@DAILYNEWS. พระราชดำริ และช่วยกันสืบทอดโครงการพระ CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ● ราชดำริด้านเกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ



นายกะหล่ำปลี

## ยึด2รีสอร์ทตั้งวังน้ำเขียวรุกสปก.

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.) นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุรัชย์ ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กรณีตรวจสอบพื้นที่ฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นั้น สืบเนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ได้ร้องเรียนไปที่นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ว่ามีกลุ่มทุนและข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทาง รมช.เกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้นายธีระวงศ์เจริญ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยตนลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่บริเวณฟลอร่าพาร์ค และพื้นที่ฟ้าประทาน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ที่บริษัทฟลอร่าพาร์คใช้อยู่นี้ ประมาณ 103 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่ง สปก.เคยจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวปนัดดา หงสกุล, นายสุริยนต์ ตูจินดา และนายสวัสดิ์ สายราช ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของบริษัทฟลอร่าพาร์ค โดยมีกิจกรรมด้านหน้าทำเป็นลานจอดรถ ส่วนกลางทำเป็นร้านกาแฟ และส่วนด้านหลังทำเป็นสวนดอกไม้นานาชาติ ขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่บริษัทฟ้าประทานครอบครอง มี

เนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ ซึ่งปลูกองุ่น ยางพารา และพืชล้มลุกหลายชนิด จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นพื้นที่ของ สปก. ที่ยังไม่ได้อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหากการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าบริษัทฟลอร่าพาร์ค และบริษัทฟ้าประทานครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทางสปก.จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป ถ้าตรวจสอบแล้วว่าที่ดินทั้ง 2 แปลงที่บริษัทฟลอร่าพาร์ค และบริษัทฟ้าประทาน ครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายที่ ส.ป.ก.สามารถใช้ ม.44 ทำการยึดคืนได้

“หลังจากนี้ไปจะได้ส่งหนังสือเชิญตัวแทนของทั้ง 2 บริษัท ให้นำเอกสารและหลักฐานมาแสดงให้ทาง ส.ป.ก.ทราบ เพื่อโต้แย้งสิทธิว่ามีเอกสารหลักฐานครอบครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งที่ดินของ ส.ป.ก.นั้นเป็นกฎหมายพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติผู้ครอบครอง 2 เรื่องได้แก่ 1.ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ต้องเป็นเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นหลัก และ 2.ต้องครอบครองที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ต่อครอบครัว โดยจะให้เวลาทั้ง 2 บริษัทมาทำการโต้แย้งสิทธิภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจาก ส.ป.ก.” นายสุรัชย์กล่าว





## สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1

ข้าวไทยคุณภาพดีที่สุดในโลก และข้าวไทยอร่อยที่สุดในโลก แต่จากนี้ไป...อนาคตข้าวไทยชักจะไม่แน่นอน?

ผลการประกวดสุดยอดข้าวโลก ประจำปีนี้ (เดอะ เวิลด์ เบสต์ ไรซ์ 2017) “ข้าวหอมมะลิไทย 105” แชมป์เก่า 2 ปีซ้อน โคน “ข้าวอังกอร์มะลิ” จากกัมพูชาปาดหน้าคว้าแชมป์ไปครอง ที่เสบได้ตั้งเป็น 2 เท่า เพราะเป็นครั้งแรกที่ข้าวหอมมะลิไทยพ่ายแพ้ข้าวหอมจากเวียดนาม

เสียแชมป์ให้กัมพูชา แล้วยังเสียรองแชมป์ให้เวียดนาม

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าการประกวดสุดยอดข้าวโลกจัดติดต่อกันมาแล้ว 10 ครั้ง

ข้าวหอมมะลิไทยครองแชมป์ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกมาแล้ว 5 ครั้ง

ส่วน “ข้าวหอมผกาอำวาน” ของกัมพูชา ครองแชมป์ไป 4 ครั้ง

และปี 2554 ข้าวหอมมะลิไทย

กับข้าวหอมกัมพูชาครองแชมป์ร่วมกันอีก 1 ครั้ง

ถือว่าข้าวหอมมะลิไทยยังเหนือกว่ากัมพูชาอยู่เล็กน้อย

ล่าสุดปีนี้กัมพูชาส่ง “ข้าวหอมอังกอร์มะลิ” ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น หอมเหนียวนุ่ม หุงขึ้นหม้อ มาทำชนกับข้าวหอมมะลิไทยโดยตรง

ปรากฏว่าข้าวหอมอังกอร์ตัวใหม่หอมกว่า นุ่มกว่า และรสชาติดีกว่า ข้าวหอมมะลิไทย เทียบกันเม็ดต่อเม็ด เทียบกันคำต่อคำ

แถม “ข้าวหอมเอสที 24” ของเวียดนามก็หอมกว่าอร่อยกว่าแซงหน้าข้าวหอมมะลิไทยไปครึ่งช่วงตัว

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าสาเหตุที่ข้าวหอมมะลิไทยต้องเสียแชมป์ให้ข้าวหอมมะลิกัมพูชา

เนื่องจากกลิ่นหอมธรรมชาติที่เคยเป็นเอกลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยมันเจือจางลง ปุ๋ยเคมีทำให้กลิ่นหอมธรรมชาติเพี้ยนไป

เมื่อเอาข้าวหอมมะลิไทยไปประชันข้าวหอมอังกอร์มะลิของกัมพูชาที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี ใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ จึงสู้เค้าไม่ได้ ด้วยประการฉะนี้แล

“แม่ลูกจันทร์” กระชุน “นายกฯ บิ๊กตู” รีบสั่งให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยอย่างจริงจัง

เร่งฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยให้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเทียบเท่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้พันธุ์ดั้งเดิม เพื่อรักษาตลาดข้าวไทยระดับ

พรีเมียมที่กำลังโดนคู่แข่งเจาะขาย

วันนี้ข้าวหอมมะลิไทยกำลังโดนข้าวหอมมะลิกัมพูชาขายตัดราคาเกือบ 200 เหรียญต่อตัน

และโดนข้าวหอมเวียดนามขายตัดราคาถึง 400 เหรียญต่อตัน

ฉะนั้นถ้าข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพไม่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจน ลูกค้าตลาดบนผู้นิยมบริโภคข้าวหอมคุณภาพดีอาจไม่จ่ายเงินแพงกว่าซื้อข้าวหอมมะลิไทยไปหุงกินอีกต่อไป??

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าข้าวไทยกำลังโดนคู่แข่งมะรุมนะคัมแย่งลูกค้าทั้งตลาดล่างและตลาดบน

ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวมากที่สุดให้อินเดีย ซึ่งส่งออกข้าวปีนี้ 12 ล้านตัน มากกว่าข้าวไทย 1 ล้านตัน

ไทยยังโดนเวียดนามหายใจรดต้นคอส่งข้าวออกปีนี้กว่า 7 ล้านตัน

และต้องระวังคู่แข่งรายใหม่คือ “พม่า” ซึ่งปีนี้ส่งออกข้าวมากกว่า 3 ล้านตัน

แม้แต่กัมพูชาก็ไม่ขอย ปีนี้ส่งข้าวออกกว่า 1.3 ล้านตัน

ถ้ารัฐบาลไม่รีบแก้ปัญหาก็เพื่อรักษาตลาดข้าวไทยในระยะยาว

อนาคตข้าวไทยน่าเป็นห่วงนะ โยม.

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 23 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13695

Col.Inch: 15.16

Ad Value: 13,644

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 40,932

Clip: Black/White

ภาพข่าว: มอบที่ทำกิน



มอบที่ทำกิน : นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมที่อยู่อาศัยชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้



# ร่าง พ.ร.บ.ตีทะเบียนหมา-แมว ทำให้เกิดผลงาน 'โบแดง' ก็ได้



สยามรัฐพลัดใบ

ดร.วิชัย พยัคฆโส  
payackso@gmail.com

เสียงคัดค้านกันก็ก้องกับ พ.ร.บ. ป้องกัน การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ แทนที่จะได้รับเสียงสนับสนุนและชื่นชมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังจากการขงเรื่อง ของกรมปศุสัตว์ กลับสร้างภาพลบให้กับเจ้ากระทรวงและรัฐบาลที่กำลังสร้างนวัตกรรมให้ประชาชนยอมรับ ถึงขั้นแก้ตัวกันพลัน

กรมปศุสัตว์เองไม่ค่อยจะเคยเห็นมีนวัตกรรมเป็นผลงานให้เข้าตาประชาชน มีแต่เรื่อง วัคซีนปลอมหรือหมอดอายุฉีดยาให้สุนัขจนเป็นโรค พิษสุนัขบ้าระบาดถึงขั้นกัดประชาชนเสียชีวิตเป็น ภาพลักษณ์ของการทุจริตในแวดวงข้าราชการให้เห็น แต่คงอยากทำผลงานให้เจ้ากระทรวงและรัฐบาลบ้าง เพราะจะมีรายได้จากค่าตีทะเบียนหมา-แมว ทั้งประเทศประมาณ 10 ล้านตัวต่อละ 450 บาท เป็นเงินถึง 4,500 ล้านบาท เฉพาะค่าเครื่อง หมายประจำตัวสัตว์ 300 บาท เป็นเงินถึง 3,000 ล้านบาท เป็นเหยื่ออันโอชะเตะหมูเข้าปากหมา

แฝงไว้ด้วยหรือไม่ ประชาชนเขากังขา

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซ่อนทอกและดาบไว้ให้ ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลตีแท่งจนบาดเจ็บด้วยวาทกรรม "รัฐบาลจนตรอกจนต้องหาเงินกับหมาและแมว" แม้ว่าโฆษกรัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะออกมาแก้ตัวว่ายังไม่ได้บังคับใช้ ต้องใช้ขั้นตอนอีกมาก และอาจไม่มีค่าลงทะเบียนถึงที่กำหนดหรือไม่มีเลยก็ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น จะรีบเร่งเอามาเข้า ครม.ทำไมให้เสียรังวัดรัฐบาลที่กำลังจะบริหารคะแนนเก็บไว้ให้ "พลังประชาชน" หากจะแนบเสียงด้วยนโยบายลดความยากจนของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย เพราะชาวบ้านในชุมชนเขาเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านกันทุกครัวเรือนทั้งนั้น

ประชาชนเขาบ่นกันดังๆ ว่ากรมปศุสัตว์หรือรัฐบาลเองไม่เคยสนใจกับสุนัขจรจัด คนรักสุนัข-แมว ต้องใช้จ่ายส่วนตัวเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นไว้รวมถึงตามวัดวาอารามก็แนบไปด้วยประชากรหมาแมวจรจัด ถ้าจะจัดระเบียบทำไมไม่ให้เกษตรกรจังหวัด โดยเฉพาะสัตวแพทย์จังหวัด-อำเภอ ออกไปสำรวจร่วมกับ อบต.และท้องถิ่นก็ได้อยู่แล้ว รวมถึงแหล่งเพาะพันธุ์สุนัข-แมว หรือนำเข้าเชิงพาณิชย์ไม่น่าจะหาข้อมูลได้ยาก ดู กทม.เป็นตัวอย่างที่ดี เดินสายไปรับจดทะเบียนให้ถึงที่พร้อมบริการฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จ่ายแม้แต่สตางค์เดียวทำไมทำได้

ความจริงรัฐบาลมีเรื่องเร่งด่วนก่อนเลือกตั้งมากมาย ทั้ง Quick Win 100 เรื่อง พ.ร.บ.อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการวาระ 2 อีก 10 กว่า พ.ร.บ. รวมถึงปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไขให้ประชาชนอีกมาก ดังเช่น

1. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างคามานานนับปี เริ่มแต่ปี 2537 ยังมาค้างที่รัฐบาลนี้อีก 5 ปี เลื่อนไปมาหลายครั้ง เพราะคงไปกระทบกับสมาชิก สนช.เอง คนในรัฐบาลและนายทุนต่างๆ ตามที่ประชาชนเขาสงสัย

2. เรื่องที่รัฐบาลควรแก้ไขอีกมากเรื่อง ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น

- สลากกินแบ่งขายเกินราคา
- โกงเงินคนพิการ
- ค่าตั้ง ของ ตม.
- การออกแบบสุวรรณภูมิ เฟส2
- อธิการบดีอายุเกิน 60 เป็นได้หรือไม่
- เคมีอันตรายของกระทรวงเกษตรฯ
- การปลดล็อกทางการเมือง
- ฯลฯ

ในขณะที่การเมืองกำลังเข้มข้น ทุกกระทรวงต้องช่วยกันเข้าเกียร์สูงๆแก้ปัญหาให้สร้างปัญหาเพิ่มเติมโดยเฉพาะทุกพรรคการเมืองและ

ประชาชนกำลังจับตาดูพฤติกรรมของรัฐบาลกับพรรค "พลังประชารัฐ" อยู่แล้ว ร่าง พ.ร.บ. ขึ้นทะเบียนหมา-แมว จนถูกโดนรุมตำหนิติเตียน จะสามารถพลิกฟื้นโอกาสให้ประชาชนชื่นชมแทนด้วยการตัดสินใจใน 3 แนวทาง

1. ถอนร่าง พ.ร.บ. นี้ออกไป
2. ให้ขึ้นทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ขึ้นทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและได้

สวัสดิการเพิ่ม

- 3.1 ฉีดวัคซีนฟรี
- 3.2 ทำหมันฟรี
- 3.3 รักษาสัตว์ฟรี
- 3.4 นำค่าเลี้ยงดูสัตว์ลดภาษีได้

รมว.เกษตรฯ ต้องแก้มือใหม่ให้รัฐบาลอย่าไปหลงเชื่อกรมต่างๆ โดยไม่วิเคราะห์ผลกระทบต่อรัฐบาลและชื่อเสียงที่ทำมาได้ดีมากแล้ว เพื่อให้รัฐมนตรีทั้ง 4 ท่านออกไปหาเสียงให้ได้คะแนนเสียงอย่างสง่างาม ไม่ต้องใช้ปีบคลุมหัวแทน